



ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง  
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ อ.ก.พ.กรมธนารักษ์ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และ  
วิธีการคัดเลือกบุคคล ที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภท  
วิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล กรณีให้ได้รับเงิน  
ประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ  
ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมธนารักษ์ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และผลการ  
ปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ  
เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงาน  
และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานที่จะส่งประเมิน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากผู้ใดเห็นว่าผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  
ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ชื่อผลงาน  
พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงาน และรายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงานที่จะส่งประเมินดังกล่าว ไม่ตรงตาม  
ความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างอิงไม่ถูกต้อง หรือกรณีคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน  
๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ เพื่อจะได้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันที่  
๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่องมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติ และผลงาน  
ของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคลต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายนิรุต ชัยสูตร)  
อธิบดีกรมธนารักษ์

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง  
 สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ  
 (แนบท้ายประกาศกรมธนารักษ์ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕)

ลำดับ ที่	หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งที่ขอรับการคัดเลือก เพื่อให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ฯ	ผลงานที่เสนอเพื่อขอเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมและสัดส่วน การจัดทำผลงาน	หมายเหตุ
๑	สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ส่วนสถาปัตยกรรม นายบุญชอบ วิเศษปรีชา สถาปนิกชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๗)	สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ ส่วนสถาปัตยกรรม สถาปนิกชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๑๗)	๑. ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง ๓ ปี ๒. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา - อาคารพักอาศัยข้าราชการกรมธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ  ๓. ผลงานเชิงข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - การพัฒนาอาคารอยู่อาศัยรวมให้มีสภาวะความน่าสบาย		เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและ ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากเป็น ผู้มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม ที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ